

Số: 13/KH-BDT

An Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2022

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS**  
**và các tệ nạn xã hội năm 2022**

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ban chỉ đạo PCTP, HIV/AIDS, TNXH và XDPTTDBVATQ về công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội năm 2022. Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số trong việc nắm tình hình và xử lý kịp thời đối với các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trong đồng bào dân tộc thiểu số.

**II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN**

Thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống tội phạm với triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 trong đồng bào dân tộc thiểu số góp phần ổn định cuộc sống trong đồng bào dân tộc; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm theo Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị.

Tham mưu kịp thời UBND tỉnh trong việc thực hiện các chương trình, dự án và chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao; có giải pháp cụ thể ổn định và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đối với các nhóm đối tượng bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác nắm tình hình về các vấn đề xã hội trong và sau dịch bệnh để có giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình và chủ động phòng ngừa các loại tội phạm; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý cán bộ, quản lý sử dụng tài sản công, chủ động phòng ngừa không để tội phạm có cơ hội lợi dụng hoạt động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả; phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tố giác các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh; kịp thời tuyên truyền, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp với các ngành có liên quan trong việc phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong đồng bào dân tộc thiểu số nhất là liên quan đến tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách,....

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Căn cứ Kế hoạch này, các phòng trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch. Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Các phòng trực thuộc;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Chau Anne**